

สิทธิพร เจนเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SGF – ยังกั้น ก่อนวันเสาร์

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เห็นข้อความจั่วหัว อาจจะสงสัย หรือ หากความหมายกันไม่เจอกันแน่นอนละสิ

แต่ถ้าหากเป็นแฟนประจำคอลัมน์ บาดตาเซียน กันจริงๆ หรือ ยิ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ ของ นสพ. ทัศนะ นั้น เขาจะทราบกันดีว่า เสาร์นี้ มีนัดกัน ที่ไหนเวลาไหน... แล้วอะไรที่เหนือเมฆว่า ยังกั้น ก็คงไม่พ้น ให้ชื้อก่อนที่วันเสาร์นี้ เหนือเมฆอาจจะเอาไปแนะนำเป็นหุ้นเก็งกำไร ซึ่งวันสองวันนี้ ราคาอาจจะวิ่งขึ้นแรงๆ ก่อนก็ได้ เพราะเรื่องขงเรื่อง เคยบอกในบางรายการไปว่า... สัปดาห์นี้ แนวโน้มตลาดน่าสนใจ โอกาสทดสอบระดับ 1600 และ 1610 มีความเป็นไปได้ แล้วยิ่งในสัปดาห์นี้ หากปิดเหนือระดับ 1600 หรือ ยืน 1600 ได้ด้วย สัปดาห์หน้า คงได้สนุกกันละครับ (คงไม่ต้องกล่าวนะว่า บอกไว้ที่ไหน)... อย่างตลาดวันวาน ก็ขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1600 ได้เสียด้วยสิ แน่แน่นอนละครับว่า วันนี้ ต้องมีคนหวาดกลัว หวาดหวั่น หรือหวั่นใจว่า จะยืนไม่ได้ หรืออาจจะขึ้นต่อได้แหละ แต่สุดท้าย ก็คงจะกลัวอากาศที่เข้ามายลงมา แล้วก็ต่ำกว่า 1600 ใหม่อีกทีจนได้... เหนือเมฆก็รู้อัจฉริยะๆ หรอกนะละครับว่า มันจะเป็นอย่างที่เราบางคนกลัว บางคนหวาดหรือเปล่า แต่ก็เอาเป็นว่า ขอเข้าข้างแนวโน้มขาขึ้นไว้มากกว่าหน่อยๆ ก็แล้วกัน (ใจจริงนะ เข้าข้างไปเต็มๆ)... หรือไม่ว่าจะแกว่งยังไง ให้ดูไว้ก็แล้วกัน หากไม่ต่ำกว่า 1580 ลงมาอีกเลยนั้น แนวโน้มที่จะต่ำกว่า 1600 ในวันนี้ ก็เชื่อว่าน่าจะแล้ว เกอร์ว่า 3 วันที่เหลือของสัปดาห์นี้ จะเล่นยืนเหนือ 1600 ได้ตลอด แล้วท่านก็ต้องไปไล่ตามสัปดาห์หน้า แบบไม่กล้าไล่ตามเลยก็ได้ละ... เสาร์นี้ ก็อย่าลืมละครับ ไปเอาไอเดียหุ้น จากพี่ๆ เขา (ของผมแค่นี้จิ้ม)

ดูตามเกม... เล่นเกมขาลงมาจนหลายคนลืมไปเลยกระมังว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาด แล้ว การเริ่มขยับในระดับราคาที่อยู่ต่ำๆ จะว่าไปแล้ว เป็นเกมที่เราน่าจะเล่นง่ายกว่าหุ้นตัวอื่นๆ นะครับเนี่ย

แนวรับ : ... 1.30-1.28 ถ้ามี ก็น่าสนใจ ผ่านยืน 1.32 ยังตามได้

เป้าหมาย : ... 1.40 แค่อ่านสั้น ถ้ามองไกล ๆ หวังได้ถึง 1.6-1.7

Price Chart...(SGF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SGF... การขึ้นมายืนเหนือระดับ MA25 ได้แล้วนั้น ไม่ได้ยืนยันว่าจะสวย หรือ แนวโน้มจะดีจริง อย่างไรก็ตามเราได้อ่านเรื่องการวิเคราะห์ MA. ไว้บ่อยๆ นะ แต่ที่น่าสนใจกว่า MA. หรือ เป็นสัญญาณเหนือกว่า MA ก็คือเรื่อง Trend Line มากกว่าครับ... จากภาพนี้ ลองตีเส้น Trend Line ในแนวโน้มขาลง ติดตามทฤษฎีได้เลย ไม่ว่าจะเลือกตีจากหัวไหน ยังไง หรือเข้าข้างทางร้ายๆ ยังไง ภาพที่ออกมาได้ก็คือ ราคาผ่านเส้น Trend Line มาได้แล้วนั่นเอง ส่วนจะยืนได้หรือไม่ได้ หรือ แนวโน้ม จะกลับเป็นขาขึ้นจริงหรือไม่นั้น ต้องรอยืนยันจาก MA. แต่อย่างไรเสีย การผ่าน Trend Line นั้น ก็ต้องเล่นตามไปก่อนสักไม่หึง หรือ เก็งกำไรระยะสั้นไปก่อน นั่นเอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน